

**KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM  
(30-4-1975 – 30-4-2018)**

# **CHẶNG ĐƯỜNG CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC**

## *Bối cảnh quốc tế và trong nước*

Sau khi Thế chiến thứ II kết thúc, đế quốc Mỹ là quốc gia có tiềm lực rất mạnh, cầm đầu phe đế quốc hiếu chiến với âm mưu bá chủ thế giới, từng bước khẳng định sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, hòng âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.

Trong nước, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở miền Nam vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân tộc ta.

## *Những bước phát triển của cuộc kháng chiến*

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt, có thể chia thành 5 giai đoạn:

**a. Giai đoạn từ tháng 7-1954 đến hết 1960:** Đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.

Những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ trước, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hắt cẳng Pháp, gạt bỏ những thế lực tay sai của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chính sách thực dân mới, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ - Diệm tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng” đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở miền Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, biến miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách mạng miền Nam bị chìm trong biển máu.

Trước tình thế mới, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: *Một là*, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh của cách mạng cả nước. *Hai là*, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà. Thực hiện nhiệm vụ trên, miền Bắc tích cực triển khai những công việc bộn bề sau chiến tranh, nhanh chóng tổ chức cuộc sống mới.

Trong ba năm (1958 - 1960), chúng ta đã hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo XHCN, căn bản xóa bỏ chế độ bóc lột, bước đầu xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo con đường đi lên CNXH, chuẩn bị một số nội dung cho cách mạng cả nước trong giai đoạn mới. Ở miền Nam, cuộc đấu tranh diễn ra vô cùng khó khăn, ác liệt, nhưng đại bộ phận nhân dân vẫn một lòng theo Đảng, bất khuất chống áp bức, khủng bố, bảo vệ lực lượng cách mạng. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, xác định rõ mục tiêu, phương pháp cách mạng miền Nam, mối quan hệ chiến lược của cách mạng hai miền, giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam; định hướng và động viên nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo ra phong trào Đồng khởi (1959 - 1960), xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam, làm tan rã hàng loạt bộ máy của ngụy quyền ở các thôn, xã.

***b. Giai đoạn từ đầu năm 1961 đến giữa 1965:*** Giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

Từ cuối năm 1960, đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đối phó với cách mạng miền Nam. Đó là chiến lược dùng quân đội ngụy quyền tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh, càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược, đưa 10 triệu nông dân miền Nam vào các trại tập trung, tách lực lượng cách mạng ra khỏi nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, từ khởi nghĩa từng phần lên chiến

tranh cách mạng, kết hợp song song cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đánh địch bằng cả ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ và tay sai. Trên miền Bắc, các mặt trận kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng đều có bước phát triển mới. Quân và dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I, vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho miền Nam.

**c. Giai đoạn từ giữa năm 1965 đến hết 1968:** Đảng phát động phong trào toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đánh thắng cuộc phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc.

Trước nguy cơ phá sản của chiến thuật “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, sử dụng quân đội Mỹ là lực lượng cơ động chủ yếu để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta; dùng nguy quân, nguy quyền để bình định, kìm kẹp nhân dân, âm mưu đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 đến 30 tháng (từ giữa năm 1965 đến hết 1967).

Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã đánh thắng quân xâm lược Mỹ ngay từ những trận đầu khi chúng vừa đổ bộ vào. Tiếp theo những trận thắng oanh liệt ở Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, Đất Cuốc, Bàu Bàng, ta đã đánh bại ba cuộc hành quân lớn của Mỹ vào miền Đông Nam bộ, đánh thắng lớn ở các chiến trường Tây Nguyên, miền Tây khu 5, Đường 9, đồng bằng Nam bộ và các mục tiêu chủ yếu của địch ở các thành phố lớn. Quân dân miền Bắc tiếp tục đánh trả cuộc tiến công của Mỹ bằng không quân và hải

quân, giành những thắng lợi lớn trên nhiều mặt, bảo đảm giao thông thông suốt, chi viện sức người, sức của ngày càng lớn cho miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris.

**d. Giai đoạn từ năm 1969 đến 1973:** Phát huy sức mạnh liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào, Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán.

Đế quốc Mỹ thi hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, từng bước mở rộng chiến tranh sang Campuchia, Lào. Thủ đoạn xảo quyệt của Mỹ là thực hiện chiến tranh hủy diệt và chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt để làm suy yếu cuộc kháng chiến của nhân dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc. Quân và dân ta phối hợp với quân, dân hai nước Lào, Campuchia đánh bại một bước quan trọng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Những thắng lợi của chiến tranh cách mạng ba nước Đông Dương trong hai năm 1970 - 1971 đã tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Nhờ chuẩn bị tốt lực lượng, nhằm đúng thời cơ, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi lớn trên chiến trường, nhất là cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, nổi bật là đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ,

làm thay đổi cục diện chiến trường. Trong đàm phán, ta khôn khéo tiến công địch, phối hợp chặt chẽ giữa “đánh và đàm”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết quân Mỹ và quân các nước chư hầu ra khỏi miền Nam.

*e. Giai đoạn từ cuối năm 1973 đến ngày 30-4-1975:* Tạo thế và lực, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi ký Hiệp định Paris, tháng 7-1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến tranh của quân và dân ta ở miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đã giành được thắng lợi. Ta ngày càng mạnh lên, nguy ngày càng suy yếu rõ rệt. Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nội bộ. Tháng 7-1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thắng lợi toàn miền, nhất là của miền Đông Nam bộ, càng cho thấy thực tế suy yếu của quân nguy Sài Gòn và khả năng Mỹ khó quay lại Việt Nam. Đảng ta nhận định thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4-3-1975 với 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và

Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã kết thúc vào ngày 30-4-1975.

### ***Ý nghĩa lịch sử***

- *Đối với Việt Nam*: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là bước ngoặt quyết định lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH.

- *Đối với thế giới*: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

### ***Nguyên nhân thắng lợi***

*Một là*, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

*Hai là*, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền con người.

*Ba là*, cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng, triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

*Bốn là*, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.

*Năm là*, đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia; đoàn kết quốc tế.

### ***Thành tựu sau 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước***

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 9-1975 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Ngày 25-4-1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên toàn quốc với hơn 23 triệu cử tri (98,8% số cử tri) đi bầu, từ đây cả nước có Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, cùng những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.



Qua 43 năm thống nhất đất nước, Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng; văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề sau nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên, phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Đất nước ta không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bao vây cấm vận, vượt qua những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực và thế giới những năm 1997 - 1998, cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu những năm gần đây mà còn giữ vững ổn định kinh tế - xã hội mang tầm vĩ mô. Hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi.

Đối với Sài Gòn - TP.HCM ngày nay, sau 43 năm giải phóng, không những tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liền, đóng góp trên 20% GDP hàng năm cho cả nước, đóng góp lớn cho công nghiệp và trên 28% cho ngân sách cả nước, mà thành phố còn là trung tâm hợp tác, phát triển với bè bạn 5 châu, là điểm đến của nhân dân yêu chuộng hòa bình của nhiều quốc gia trên thế giới.

TP.HCM là địa phương đi đầu của cả nước trong thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện tốt các chính sách về kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách xã hội như: Chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, Chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -

2020”, “Tặng nhà tình nghĩa - nhà tình thương”, “Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo”, chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, luôn nặng nghĩa tình với những người đã có công với cách mạng; và hiện nay đang quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; nhằm đóng góp cao nhất trí tuệ, công sức, làm nên một Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm và 42 năm TP.HCM được vinh dự mang tên Bác Hồ - hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

## **1.050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VINH QUANG (968 - 2018)**

### *Bối cảnh ra đời nhà nước Đại Cồ Việt*

Sau chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng cuối năm 938, Ngô Quyền xưng Vương, đặt trăm quan, định ra triều nghi phẩm phục, đóng đô ở Cổ Loa. Đây là sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ ngàn năm của phong kiến phương Bắc, mở ra một chương mới trong tiến trình lịch sử dân tộc - thời kỳ độc lập tự chủ.

Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình rối ren. Sau khi hai con của Ngô Quyền chết (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn), đất nước lại rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn; nổi lên 12 thủ lĩnh đứng đầu 12 vùng đất biệt lập, lịch sử gọi là “loạn 12 sứ quân”.

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, xây dựng triều chính và quản lý đất nước.

### ***Nhà nước Đại Cồ Việt qua các triều đại***

Quốc hiệu Đại Cồ Việt tồn tại trong lịch sử dân tộc, trải qua 3 triều đại: Đinh (968 - 980), Tiền Lê (980 - 1009), nhà Lý (1009 - 1054). Dưới thời nhà Đinh, bộ máy hành chính thời kỳ này là bộ máy chính quyền quân chủ thời kỳ mới độc lập, tự chủ, nên còn khá sơ sài, đơn giản, chưa thật hoàn bị, nhưng việc củng cố bộ máy chính quyền nhà nước quân chủ của Đinh Tiên Hoàng đã được lịch sử ghi nhận là “Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ...”<sup>(1)</sup>.

Dưới thời Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý, nhà nước Đại Cồ Việt tiếp tục phát triển mọi mặt; nền độc lập, tự chủ của dân tộc được củng cố vững chắc. Việc xây dựng lực lượng quân sự rất được chú trọng. Thời Tiền Lê đã có những chiến thuyền lớn, được trang bị đầy đủ. Thời Lý, quân đội có nhiều binh chủng phong phú hơn.

Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, tồn tại và phát triển đã khẳng định sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, sau nghìn năm Bắc thuộc. Đây là nhà nước quân chủ trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, mở ra những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong

-----  
<sup>(1)</sup> *Đại Việt sử ký toàn thư – 1998, Nxb. Khoa học xã hội, tập 1, tr.211.*

thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài xuyên suốt các các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này.

### ***Đinh Tiên Hoàng và những công lao, đóng góp trong tiến trình lịch sử dân tộc***

Đinh Tiên Hoàng là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc; là người đặt nền móng sáng lập nhà nước Đại Cồ Việt.

Đinh Tiên Hoàng vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt đã chấm dứt tình trạng phân tán, cát cứ, thống nhất đất nước. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc; giáng đòn quyết định chặn đứng âm mưu chia rẽ đất nước của các thế lực cát cứ, phân tán, tồn tại dai dẳng từ trước, hướng tới thống nhất, tập quyền, phù hợp với yêu cầu lịch sử.

Việc đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt và xưng danh Hoàng đế, định niên hiệu là *Thái Bình*, một lần nữa khẳng định sự tự tin sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước thái bình, hưng thịnh của vua Đinh Tiên Hoàng.

Với tổ chức, bộ máy, chính sách đối nội, đối ngoại tuy chỉ sơ khai nhưng nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời nhà Đinh đã xác lập được một thời kỳ mới về tổ chức quản lý đất nước trong lịch sử dân tộc - thời kỳ độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập

quyền ở Việt Nam.

Công lao, đóng góp to lớn của Đinh Tiên Hoàng đóng góp trong tiến trình lịch sử dân tộc còn mãi muôn đời.

## **NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT**

### **Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập**

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, thì các mức phạt vi phạm được quy định rõ:

+ Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; chứng từ chi tiền không ký theo từng liên...

+ Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền; chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh theo quy định...

Cũng theo Nghị định này, hành vi lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán... hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu

theo quy định sau khi in ra giấy bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-5-2018.

### **Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số**

Tại Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21-3-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, đã quy định:

Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, sẽ bị phạt tiền:

- Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe không thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm mà số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau: Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm; Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác...

- Tại Khoản 2 Điều 29 sửa đổi, bổ sung sau: Phạt tiền từ 60 đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Đầu tư ngoài các nguồn vốn được phép đầu tư theo quy định của pháp luật; Đầu tư vốn nhân rồi từ dự phòng nghiệp vụ không theo quy định của pháp luật; Đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-5-2018.

### **VỀ QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28-2-2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017.

Theo đó, một số quy định thay đổi được áp dụng ngay từ kỳ thi năm nay.

Về việc chấm điểm bài thi tự luận, chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GD-ĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên

được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh tự do, khi dự thi phải có thêm: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu); giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT, khi đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Thông tư cũng quy định việc thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các hội đồng thi ở các địa phương theo điều động của Bộ GD-ĐT. Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được Bộ GD-ĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 15-4-2018.

### **Hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội trong cả nước**

Ngày 27-2-2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 669/BVHTTDL-VHCS gửi các sở



văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở du lịch 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Công điện số 240/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sở văn hóa, thể thao và du lịch, văn hóa và thể thao, sở du lịch các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, hạn chế đốt vàng mã nơi thờ tự; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt, yêu cầu các địa phương không tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam...

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị, các sở phối hợp các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội; không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

### **Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn TP.HCM**

UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 7-3-2018 quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu đối với các tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

Chủ tịch UBND thành phố giải quyết các tranh chấp đất đai mà chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết; giải quyết tranh chấp lần đầu đối với các tranh chấp đất đai mà một trong các bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan hành chính cấp dưới phải tuyệt đối chấp hành, không được vô hiệu hóa hoặc làm cản trở việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan hành chính cấp trên. Trong trường hợp phát hiện vụ việc tranh chấp có tình tiết mới hoặc quyết định giải quyết tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì có văn bản báo cáo và kiến nghị cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp xem xét có ý kiến. Thời hạn trả lời của cơ quan hành chính cấp trên không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo thụ lý, cơ quan được giao thụ lý, tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan hoặc họ tên người tiếp nhận thông tin.

Trong phạm vi chức trách được giao, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của cơ quan được giao thụ lý, tham mưu giải quyết tranh chấp đất

đại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17-3-2018.

### **Điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố**

Nghị quyết HĐND TP.HCM khóa IX, kỳ họp thứ 7, ngày 16-3-2018 về điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM cho phép tăng mức thu phí đối với xe ô tô dưới 9 chỗ và xe tải có tải trọng dưới 1,5 tấn với mức phí giờ đầu tiên là 20.000 - 25.000 đồng tùy theo khu vực và lũy tiến theo giờ đậu.

Mức phí đối với xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ và xe tải có tổng tải trọng trên 1,5 tấn và dưới 2,5 tấn là 25.000 - 30.000 đồng tùy theo khu vực và lũy tiến theo giờ đỗ xe. Khung giờ đỗ xe phải thu phí là từ 6 giờ đến 24 giờ, không thu phí các trường hợp đỗ xe ngoài khung giờ này.

Đối tượng nộp phí là tất cả tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô có sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh trong việc quản lý đỗ xe và thu phí. Người đỗ xe thanh toán qua các hình thức nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ thanh toán nội địa hoặc nạp tiền qua trụ thu tiền tự động.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-6-2018.

### **Điều chỉnh mức tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp**

HĐND TP.HCM khóa IX, kỳ họp thứ 7, ngày 16-3-2018 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức tăng thu phí bảo vệ môi

trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải công nghiệp dưới  $5\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ , áp dụng mức thu phí cố định là 1,5 triệu đồng/năm (theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải công nghiệp dưới từ  $5\text{m}^3/\text{ngày đêm}$  trở lên, sẽ áp dụng thêm hệ số K về lưu lượng; trong đó hệ số K là lưu lượng xả thải (mỗi  $\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ ) chia cho 5.

Đối với các cơ sở không có đồng hồ đo lượng nước thải thì lượng nước thải được xác định dựa trên kết quả đo đạc thực tế của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc được tính bằng 80% lượng nước sử dụng hoặc thông tin trong một số giấy tờ liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.

## TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN PHƯỜNG - XÃ

*\* Phường 16, quận 11*

### **Giao trả hồ sơ hành chính miễn phí tại nhà**

Việc chính quyền gần dân trong thực thi công vụ tại phường 16, quận 11 là một trong những biểu hiện tích cực đầy mạnh mẽ cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Mô hình “Giao trả hồ sơ hành chính miễn phí tại nhà” đã chứng minh được tính hiệu quả, góp phần nâng cao cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, mang lại sự thuận tiện, hài lòng

cho người dân; đồng thời là loại hình hỗ trợ hữu hiệu cho hoạt động dân vận chính quyền tại địa phương và tạo môi trường giao dịch thân thiện, gần dân trong thực thi công vụ. Từ những kết quả đạt được, trong năm 2018, mô hình này sẽ được phường tiếp tục bổ sung một số nội dung mới nhằm đáp ứng nhiều hơn theo yêu cầu của người dân. Cụ thể, như giao trả hồ sơ sửa chữa nhà miễn phí tại nhà cho công dân, tổ chức kết hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, liên thông đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm... cho người dân trên địa bàn phường.

Đây là mô hình cấp phường đầu tiên tại quận 11 đi vào thực hiện chính quyền gần dân trong thực thi công vụ tại phường, là đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân và phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

### **\* Quận Bình Tân**

#### **Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở**

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quận ủy Bình Tân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm QCDCCS năm 2018.

Năm 2017, quận Bình Tân đã chinh trang hoàn chỉnh 137/120 tuyến hẻm (vượt 14,17% kế hoạch năm); giải quyết 2 tuyến đường, 3 tuyến hẻm nút thắt cổ chai; công khai 8 đồ án

điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; đã tổ chức bốc được 12.779/15.539 ngôi mộ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa; có 281/1.666 quy ước tổ dân phố được phê duyệt thực hiện...

Ngoài ra, UBND quận cũng đã tổ chức 10 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt quận với người dân ở 10 phường; bộ phận tiếp công dân quận và các phường đã tiếp trên 1.500 lượt công dân, lãnh đạo quận tiếp trên 250 lượt công dân; tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS, Quận ủy Bình Tân đã hoàn thành việc kiểm tra định kỳ hàng năm theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với đảng ủy 10 phường; đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra, 4 đoàn giám sát chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng và 26 đảng viên...

Năm 2018, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và 10 phường tăng cường công tác giám sát từ các nguồn: khiếu nại, khiếu kiện của dân; phản ánh của báo chí; việc trả lời ý kiến cử tri tại các kỳ tiếp xúc của đại biểu dân cử, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết... Nội dung giám sát xoay quanh các vấn đề như: thực hiện chức năng công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; công tác cán bộ; việc công khai, minh bạch các dự án quy hoạch; việc thực hiện QCDCCS tại cơ quan, đơn vị cấp quận, tại địa bàn phường, khu phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCCS

của người đứng đầu; việc giải quyết các khiếu nại của dân; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giám sát đầu tư ở cộng đồng tại các khu phố, tổ dân phố.

*\* Xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn*

### **Nâng chất các mô hình tự quản về an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.**

Nằm ở vị trí cửa ngõ ra vào thành phố về phía Tây Bắc, từ ngã tư Trung Chánh trên Quốc lộ 22 đến ngã tư Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ, Liên tỉnh lộ 15 cũ, xã Trung Chánh có diện tích 177 ha, dân số trên 35.000 người, chia thành 7 ấp, 116 tổ nhân dân. Người dân đa số sống bằng ngành nghề thương mại dịch vụ (mua bán nhỏ, sản xuất thủ công, chế biến thức ăn, nhà hàng, cửa hàng ăn uống...), công nghiệp xây dựng (kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, nhôm kính, sửa chữa điện tử...), tiểu thủ công nghiệp (may gia công, mỹ nghệ ngà sừng...).

Thực hiện Quy chế dân chủ ở khu dân cư, Đảng ủy, UBND xã vận động nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ: tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của nhân dân như: nạo vét mương một số khu vực ngập cục bộ, duy tu các tuyến đường bị xuống cấp; xử lý cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường, chấn chỉnh nạn mua bán lấn chiếm lòng lề đường; triển khai thi công ống cấp nước sạch lắp đồng hồ nước cho hộ dân... đồng thời

lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, tỉ lệ phạm pháp hình sự giảm so năm 2016; xóa trắng 8 điểm trò chơi bắn cá, xóa cơ bản các quán cà phê trá hình, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Đảng ủy xã tổ chức các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, kịp thời đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp theo quy chế, lãnh đạo các ban nhân dân ấp, quan tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chủ đề năm 2017 về ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Từ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn 7 ấp và 116 tổ nhân dân đã có nhiều bước phát triển tốt, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, góp phần vào xây dựng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại xã Trung Chánh. □



# THUE

# THUE